



สถิตอยู่ในใจตราบริณดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26-27 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1401-2 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย สยามรัฐ (26 ต.ค. 60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ (26 ต.ค. 60)</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>-เสนอข่าว ที่หน่วยแพทย์อาสา บริเวณถนนราชดำเนินกลาง มีคณะแพทย์จิตอาสาเดินทางเข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนผลัดตลอด 24 ชั่วโมง โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์อาสา กล่าวว่า จุดแพทย์อาสาอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน มีแพทย์ 10-20 คน พยาบาล 30-40 คน มีอุปกรณ์ครบถ้วน เตียงแพทย์สนาม 20 เตียง และเตียงสำรอง 20 เตียง มีแผนสำรองรับเหตุฉุกเฉินถึง 3 แผน และซ้อมแผนทุกวัน</p> <p>-นางดิ่ง ถิ หังอิก ถึง รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จะมีพระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ 24 ประเทศ นอกจากนี้ยังมี รองประมุข หัวหน้ารัฐบาลและผู้แทนพิเศษอีก 18 ประเทศ รวม 42 ประเทศ</p> <p>นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์กรประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานมอบหมายให้สมาชิกปฏิบัติงานจิตอาสาในฐานะตัวแทนโครงการ TO BE NUMBER ONE ดูแลประชาชนในงานพระราชพิธีฯ ซึ่งกรมฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะเรื่องการดูแลจิตใจเบื้องต้นแก่จิตอาสาทุกคนก่อนปฏิบัติหน้าที่ เช่น การให้กำลังใจ การสังเกต เทคนิคการพูดคุย และแนวทางการส่งต่อมายฉุกเฉิน ขอให้จิตอาสาทุกคนปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง ในฐานะตัวแทนของสมาชิกทั่วประเทศ ที่มีทั้งความเก่งและความดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.มีความห่วงใยประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ ขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพ ได้มอบหมายให้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. จัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์พร้อมทำงานเชิงรุกในการดูแลพี่น้องประชาชนในสภาพที่อากาศแปรปรวน และประมุขวิถีโอทางไกลศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ชักซ้อมความพร้อมระบบสื่อสาร ทั้งช่องทางหลักและช่องทางเสริมคือระบบวิทยุสื่อสาร เป็นช่องทางประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และส่วนกลาง รวมทั้งความพร้อมของทีมแพทย์ การสำรองยาเวชภัณฑ์ ช่องทางด่วนระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น ขณะนี้ทั่วประเทศได้จัดทีมแพทย์พร้อมปฏิบัติงาน 4,442 ทีม รวมทั้งทีมสำรองสนับสนุนส่วนกลางอีกเขตสุขภาพละ 5 ทีม ได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมแผนสำรองกรณีฝนตกหนัก เตรียมเสื่อกันฝน หมวก รองเท้าบู๊ท</p> <p>สำหรับในกรุงเทพฯ มีประชาชนร่วมนงานพระราชพิธีฯ ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง รวมทั้งจุดวางดอกไม้จันทน์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ (26 ต.ค. 60)</p>	<p>ซึ่งจากสภาพอากาศที่ร้อนสลับกับฝนตก อาจทำให้ประชาชนเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก 3 โรคที่พบได้บ่อยจากการประเฒิ่นของกรมควบคุมโรค คือ ไข้หวัด ท้องเสีย และลมแดด ได้จัดทีมแพทย์เดินเท้าพร้อมยาและเวชภัณฑ์จำเป็น กระจายอยู่ทุก ๆ 20 เมตร</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพช่วงก่อนและหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ คือ 1.แปลงพลังความโศกเศร้าเป็นพลังกิจกรรม โดยอาจไปร่วมกิจกรรมของรัฐ และชุมชนท้องถิ่น หรือทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กับสังคม สืบทอดปณิธานของพระองค์ 2. การดูแลจิตใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดต้องเฝ้าสังเกตผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสูง โดยเน้นหลัก 3 ส. "สอดส่องมองหา-ใส่ใจรับฟัง-ส่งต่อช่วยเหลือ" ทั้งนี้ สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบกรณีเร่งด่วน ได้เตรียมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาไว้รองรับแล้ว</p>
<p>ไทยโพสต์ (27 ต.ค.60)</p>	<p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ประชาชนยังสามารถกินเจได้ตามปกติ แต่อยากให้เน้นสิ่งที่ทดแทนพลังงานได้จริง ไม่ยึดติดในรสชาติ เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากการละเว้นเนื้อสัตว์จะทำให้ร่างกายขาดแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้ทีมแพทย์จาก 12 เขตสุขภาพมากกว่า 4,000 ทีม หมุนเวียนเสริมการทำงานทีมแพทย์ส่วนกลาง ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เวลา 08.00 น. วันที่ 26 ต.ค. มีผู้มารับบริการรวมกว่า 16,000 คน ส่วนใหญ่มีอาการอ่อนเพลีย เป็นลม ตะคริว อุบัติเหตุ และเวียนศีรษะ และมีผู้มารับบริการตรวจโรคและรักษากว่า 2,200 คน นำส่งโรงพยาบาล 67 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว อาการรุนแรงขึ้นจากความอ่อนเพลียและพักผ่อนน้อย ซึ่งทีมแพทย์และทีมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์จะเฝ้าระวังพร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (27ต.ค.60)</p>	<p>-พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างสุดซึ้งในวันนี้ ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยความจงรักภักดีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด รวมทั้งขอบคุณมิตรประเทศและประชาคมโลกที่ร่วมถวายความอาลัยและแสดงความปรารถนาดีมายังประเทศไทยในช่วงเวลาเช่นนี้</p> <p>"ภาพประวัติศาสตร์ในวันที่ 26 ต.ค. 2560 ที่ชาวไทยและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสา แสดงให้เห็นถึงความรักสามัคคีพร้อมเพรียง รวมทั้งความอดทนและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า เพื่อร่วมแสดงความอาลัย จะถูกจารึกไว้ตลอดกาล บัดนี้ พระราชภารกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดรัชสมัย 70 ปี ได้ปลดปล่อยลงแล้วโดยสมบูรณ์ ขอให้พี่น้องประชาชนสะกดกลั้นความโศกเศร้าและแปรเปลี่ยนเป็นพลัง เพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้ถึงพร้อม และเป็นกำลังใจให้แก่กัน ร่วมกันรักษาและพัฒนาแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรือง สมดังพระราชเจตนารมณ์สืบไป นับจากนี้ พระองค์ท่านจะทรงสถิตเสด็จอยู่กลางดวงใจพสกนิกรชาวไทยทุกคนตราบนิจนิรันดร์"</p>
<p>เดลินิวส์ (26 ต.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.ฉิพร ตั้งจิตติพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำผู้ปกครองพูดคุยกับเด็กที่สัมผัสและรับรู้บรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของคนรอบข้าง ว่า ควรให้ความมั่นใจกับลูก ทำกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ ให้เป็นปกติมากที่สุด ควรบอกเด็กอย่างตรงไปตรงมา เลือกใช้คำที่เข้าใจได้ง่ายตามพัฒนาการการรับรู้ของเด็ก เช่น ในเด็กเล็กกว่า 6 ปี ไม่ต้องอธิบายให้ซับซ้อน ส่วนเด็กโตมากกว่า 10 ปี จะเริ่มเข้าใจความตาย การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยเรื่องนี้หรือซักถามข้อสงสัย จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ รับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดี</p>
<p>เดลินิวส์ (26 ต.ค. 60)</p>	<p>-เสนอบทความ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับสมุนไพรไทย โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยด้านสมุนไพรไทยที่ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานตั้งแต่อดีต จึงทรงมีพระราชดำริว่าควรจะต้องมีการส่งเสริมการใช้และพัฒนาสมุนไพรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น กรมฯ ได้เปิดตัวตำรายาสมุนไพรฉบับมาตรฐานเล่มแรกของโลก หน้าปก "ภาพดอกดาวเรือง" เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีตำรามาตรฐานที่สามารถควบคุมยาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก สามารถนำไปอ้างอิงข้อมูลได้ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ชุดนี้ ผลิตทั้งหมด 3,000 เล่ม แจกฟรีให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ (27ต.ค.60)</p> <p>มติชน (27ต.ค.60)</p> <p>ข่าวสด บทบรรณาธิการ (27ต.ค.60)</p>	<p>พระราชดำริด้านสมุนไพร</p> <p>-เสนอบทความ ในการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ระบุว่า หลังเสร็จสิ้นจากงานพระราชพิธีแล้ว ยังคงให้หน่วยแพทย์ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมแพทย์รวม 4,000 ทีม หมุนเวียนเข้าทำหน้าที่กับแพทย์ในส่วนสังกัดต่าง ๆ</p> <p>-เสนอบทความ ฤดีวรรณ วิชัยธนพัฒน์ พยาบาลเกษียณวัย 65 ปี ซึ่งเคยมีโอกาสมำทำหน้าที่เป็นพยาบาลประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในระหว่างประทับรักษาพระวรกายที่ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช เล่าว่า พระองค์ไม่ทราบชื่อของแต่ละคน หากพยาบาลคนใดที่ทรงคุ้นชิน จะทรงตั้งฉายาให้กับคนนั้น อย่างตนได้ฉายาว่า “เจ้าเก่า” เนื่องจากทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่อดีต จนเคยรับสั่งกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ว่า “รู้จักเขาตั้งแต่เขายังไม่ตัวเท่านี้”</p> <p>-เสนอบทความ สธ.เป็นหน่วยงานที่ดูแลสภาพจิตใจ ในความเศร้าโศกเสียใจของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้ จึงต้องรับหน้าที่มากเป็นพิเศษ โดยมอบให้สสจ.จัดบริการทางการแพทย์ จัดหาจิตแพทย์และทีมเฝ้าดูแลสุขภาพจิตของประชาชน คำแนะนำจากกรมสุขภาพจิต คือ พยายามเปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลังในการทำมาความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น</p>
<p>สวท. (26 ต.ค. 60)</p> <p>ข่าวสด (26 ต.ค. 60)</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด พบว่า รพ.ขนาดใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการดำเนินการตามแผนรับมือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ รวมทั้งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้ แต่พบมีผลกระทบกับรพ.สต. โดยวันนี้ได้รับรายงานว่าปิดให้บริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมทางเข้าออก สูงประมาณ 65 ซม. และอีก 11 แห่ง ย้ายไปให้บริการ ณ จุดอื่น เป็น รพ.สต.ในพระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง และสิงห์บุรี 6 แห่ง ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน 102 ทีม มีผู้รับบริการ 8,900 ราย เยี่ยมบ้าน 831 ครอบครัว และส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล 14 ราย ไม่มีรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ส่วนกลางได้สนับสนุนยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมรวม 148,500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 43,400 หลอด ยาตำราหลวง 4,000 ชุด ยาสามัญประจำบ้าน 7,400 ชุด และยาทาแก้นุง 1,000 ชิ้น และในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสภภัยอุทกภัย ดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายให้อบอุ่น หากมีไข้ กินยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบแพทย์ และหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้จัดเตรียมบุคลากรไปดูแลประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ โดยแบ่งประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ และกลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นเฝ้าระวังปัญหาความเครียด ซึ่งช่วงที่คนไทยกำลังเศร้าโศกกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรณาณบพิตร จะยิ่งเครียดมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่เร่งกรอกกระสอบทรายเป็นพนังป้องกัน หลังน้ำชีล้นเข้ามาท่วมภายในพื้นที่รพ.สต.บึงคล้า-ท่างาม ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รวมไปถึงบ้านพัก อาคารรพ. และลานด้านหน้ารพ.สูง 5-15 ซม. เจ้าหน้าที่เร่งใช้ปั้มน้ำดูดน้ำออก เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าภายในตัวอาคารรพ.</p>
<p>มติชน (26 ต.ค. 60)</p>	<p>แต่งตั้งบอร์ด อภ.</p> <p>-เสนอข่าว ครม. มีมติอนุมัติตามที่สธ.เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน บอร์ด อภ. รวม 10 คน แทนผู้ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2560 ประกอบด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัด สธ. ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สำหรับกรรมการ ได้แก่ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อดีตเลขาธิการ อย. นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ นายชูศักดิ์ โอภาศเจริญ น.ส.สมฤดี ศรีจรรยา น.ส.คณินิจ ศรีบัวเอี่ยม และนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์ (27ต.ค.60)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอบทความว่า การวิ่งของตูนเพื่อระดมทุนให้กับรพ.ศูนย์ที่ขาดแคลนงบบฯ ทั่วประเทศ ถูกคนบางกลุ่มนำไปเป็นประเด็นการเมือง โจมตีว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารงบประมาณด้านการสาธารณสุข ซึ่งความจริงปัญหานี้มีมาตั้งแต่มีโครงการบัตรทอง ซึ่งทำให้ประชาชนละเลยไม่คิดป้องกันสุขภาพตนเอง แพทย์พยาบาลจึงต้องทำงานหนัก จนเกิดปัญหาการลาออกต่อเนื่องตามมา</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก (27 ต.ค. 60)</p> <p>สยามรัฐ (27 ต.ค. 60)</p>	<p>โครงการทูบีนัมเบอร์วัน</p> <p>-เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงดำริให้จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศได้รับโอกาสพัฒนาและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ กับกิจกรรมเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกสนานตามวัย</p> <p>นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีแนวคิดเพื่อให้โอกาสและทางเลือกกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 19 ทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไปพร้อมกับได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับประสบการณ์และได้เพื่อนใหม่ๆ ที่ผ่านมามีสมาชิกตั้งแต่รุ่นที่ 1-18 รวมกว่า 7,000 คน ผลการติดตามพฤติกรรมพบว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นหลายด้าน มากที่สุดคือ ด้านการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รองลงมาคือ การมีทัศนคติมุมมองที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และสามารถนำความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากค่ายไปช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้อีกด้วย</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 Dance Style “Elvis Presley’ King of Rock n’Roll” ว่า การแข่งขันดังกล่าวเป็นเวทีที่สร้างสรรค์สำหรับนักเต้นทั่วประเทศ ทำทลายความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพที่หลากหลาย สู่การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเต้นในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise นอกจากจะสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” แล้ว ยังช่วยในการเคลื่อนไหวและการจัดระเบียบร่างกาย ทำให้ควบคุมร่างกายได้ดี ได้สุขภาพที่แข็งแรง ขณะเต้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมา ทำให้ผู้เต้นมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน ได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (27ต.ค.60)</p>	<p>สมุนไพรรักษา</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันการพัฒนาพืชสมุนไพร โดยเฉพาะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว ด้วยการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มากขึ้น โดยเฉพาะการจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้า โครงการธงน้ำเงินของก.กลาโหม และการจำหน่ายทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีพืชสมุนไพรอยู่ 11,625 ชนิด ที่ประชุมกรม.ได้อนุมัติงบฯ 1,258 ล้านบาท สนับสนุนการพัฒนาโปรดักต์แชมเปียนในปี 2560 อย่างครบวงจร รวม 4 ชนิด คือ กระชายดำ ขมิ้นชัน ไพล และบัวบก ซึ่งในปี 2561 นี้จะมีการเพิ่มโปรดักต์แชมเปียนอีก 4 ชนิด คาดว่าในเร็ว ๆ นี้จะได้ข้อสรุปว่าจะเป็นพืชชนิดใดบ้าง</p> <p>สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ผ่านมา มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 ระยะ 5 ปี 2560-2564 โดยในการประชุมครั้งล่าสุด ได้ตั้งอนุกรรมการ 6 ชุดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย เช่น อนุกรรมการด้านวัตถุดิบ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และการแพทย์แผนไทย การใช้ยาสมุนไพรในประเทศ การขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร และอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรไทย</p>
<p>ข่าวสด (27 ต.ค. 60)</p>	<p>พัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว มีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอเพื่อเด็กปฐมวัยพื้นที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ในโครงการศูนย์วิชาการเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการ 8 เรื่อง คือ 1.ตั้งคณะทำงานเด็กปฐมวัยระดับตำบล 2.ตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ 3.จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยของตำบล 4.จัดเวทีคืนข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยของพื้นที่ 5.จัดทำแนวทางการดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 6.จัดทำแนวทางการส่งต่อการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างบ้าน สถานศึกษา และหน่วยบริการสุขภาพ 7.ทำข้อเสนอโครงการและผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ และ 8.จัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อเด็กปฐมวัย</p>
<p>มติชน (27 ต.ค. 60)</p>	<p>โครงการชายหาดปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอบทความ มาตรการโซนนิ่งการสูบบุหรี่บริเวณชายหาด ที่เริ่มเตรียมประกาศบังคับใช้กฎหมายในปีหน้า สืบเนื่องมาจากความเป็นห่วงของ พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่ทีมนักวิจัย ม.จอร์เจีย ปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>2558 จัดให้ประเทศไทยมีขยะทะเลสูงเป็นอันดับที่ 6 ของโลก จาก 91 ประเทศที่มีชายทะเลและชายหาด ในแต่ละวันมีก้นบูทรีกว่า 100 ล้านชิ้น ตกค้างในที่ต่างๆ และต้องใช้ระยะเวลาการย่อยสลายมากกว่า 10 ปี การจัดระเบียบงดสูบบุหรี่และทิ้งก้นบูทรีรวมทั้งขยะบนชายหาด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจะเริ่มนำร่อง 24 ชายหาดใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ บางแสน พัทยา ชะอำ หัวหิน ปาดอง เป็นต้น ใน "โครงการชายหาดปลอดบูทรี"</p> <p>ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ต.ค.นี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบูทรีบริเวณพื้นที่ชายหาด โดยจะเชิญนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 24 หาด พร้อมทั้งอธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมลงนาม โดยมีรพ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นประธาน และผวจ. 15 จังหวัดร่วมเป็นสักขีพยาน</p>
<p>มติชน (26 ต.ค. 60)</p>	<p>สิทธิผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 45/2560 สรุปเนื้อหาสำคัญคือ ให้ผู้พิการตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย โดยให้คนพิการแสดงความประสงค์เลือกรับประโยชน์ทดแทนหรือรับสิทธิบริการสาธารณสุขได้เพียงสิทธิเดียว ในการเลือกรับสิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยให้แสดงความประสงค์เลือกใช้สิทธิหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิที่เลือกได้เป็นรายปี และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์: มันมากับ อาหาร (26 ต.ค. 60)</p>	<p>น้ำตาลในเครื่องดื่มสำเร็จรูป</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 5 ตัวอย่าง อาทิ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำหวานหางจระเข้ น้ำจืดเลี้ยง ชามะนาว ชานมพร้อมดื่ม จาก 5 ยี่ห้อ จากห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เกตในเขตกรุงเทพฯ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด พบมีปริมาณน้ำตาลตั้งแต่ 3-21 ซ่อนชา ซึ่งกรมอนามัยแนะนำการบริโภคน้ำตาลไม่ควรเกิน 4, 6 และ 8 ซ่อนชา ในคนที่ต้องการพลังงานวันละ 1,600, 2,000 และ 2,400 กิโลแคลอรี</p>
<p>ไทยรัฐ (26 ต.ค. 60)</p>	<p>ตรวจคุณภาพอาหารเจ อ.แม่สอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด พร้อมด้วย นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานศาลเจ้าฯ นำหน่วยแพทย์กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ตรวจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมเทศกาลกินเจ ประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น ให้การแนะนำดูแลตรวจวัดความดันการเต้นของหัวใจ รวมทั้งความอึดตัวของออกซิเจนในร่างกาย ประเมินว่าการรับประทานอาหารเจเป็นเวลานาน อาจขาดสารอาหาร และเป็นผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้าง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch